

Số : /KH-UBND

Cam Phúc Nam, ngày tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý thuế XDTN; quản lý hộ, cá nhân được cấp giấy CN ĐKKD và Vận tải tư nhân

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND thành phố
về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế trên địa bàn thành phố Cam
Ranh;

Căn cứ Giấy phép xây dựng do UBND thành phố Cam Ranh cấp cho công
dân trên địa bàn phường và tình hình xây dựng tư nhân thực tế tại địa phương;

Thực hiện Công văn số 1554/CCTKV-KTNDP ngày 14/6/2023 của Chi cục
Thuế KV Nam Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt
động XDTN.

UBND phường Cam Phúc Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế phối
hợp quản lý thuế năm 2023 như sau:

1. Mục đích- yêu cầu

Nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 của
địa phương.

Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý thuế phải đảm bảo đúng pháp luật thuế,
đúng các qui trình quản lý thuế; công bằng trong công tác quản lý thu thuế giữa
những người nộp thuế, tạo kỷ cương, nề nếp trong việc chấp hành pháp luật thuế tại
địa phương.

2. Nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện

2.1 Đối với Đội thuế

+ Công tác quản lý thuế hoạt động XDTN

Khi nhận được thông tin giấy phép xây dựng do Chi cục Thuế cung cấp, Đội
thuế phối hợp với Tổ dân phố mời chủ Công trình về Đội thuế để cung cấp thông
tin về chủ thầu, hướng dẫn chủ thầu kê khai nộp thuế đối với hoạt động xây dựng,
thời gian chậm nhất 05 ngày kể từ khi công trình khởi công.

Những trường hợp đã mời lần 2 nhưng không chấp hành, Đội thuế lập danh
sách báo cáo gửi UBND phường để chỉ đạo Tổ chống thất thu xuống kiểm tra xử lý.

Lập thủ tục xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành đăng ký, kê khai
nộp thuế.

+ *Công tác quản lý thuế hộ, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới phát sinh trên địa bàn*

Khi nhận được danh sách Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Chi cục Thuế cung cấp, chậm nhất ngày hôm sau, Đội thuế xuống cơ sở kiểm tra tình hình kinh doanh, mời hộ, cá nhân kinh doanh về để hướng dẫn kê khai nộp thuế. Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng thực tế không kinh doanh, Đội thuế phối hợp với Tổ dân phố, chính quyền địa phương lập biên bản để báo cáo về Chi cục Thuế.

Những trường hợp có kinh doanh, đã mời lần 2 nhưng không chấp hành, Đội thuế báo cáo UBND phường để chỉ đạo Tổ chống thất thu phối hợp kiểm tra xác định doanh thu, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

+ *Công tác quản lý thuế đối với hoạt động vận tải tư nhân*

Hàng tháng nhận danh sách cá nhân đã đăng ký Lệ phí trước bạ ô tô (phục vụ hoạt động kinh doanh); danh sách hộ, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động vận tải do Chi cục Thuế cung cấp, Danh sách phương tiện vận tải được Sở Giao thông vận tải cấp Phù hiệu.

Đội thuế phối hợp với Tổ chống thất thu của UBND phường kiểm tra tình hình kinh doanh thực tế để tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện kê khai, nộp thuế; xác minh địa điểm kinh doanh đối với các trường hợp Đội thuế không xác định được địa điểm đã kê khai lệ phí trước bạ hoặc không liên lạc được với chủ phương tiện đăng ký lệ phí trước bạ.

Lập hồ sơ quản lý, thu thuế đúng quy định.

2.2 Đối với UBND phường

UBND phường kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác chống thất thuế của địa phương trong lĩnh vực hộ Xây dựng tư nhân, Hộ kinh doanh mới phát sinh, hộ Vận tải tư nhân, tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện kế hoạch.

+ *Công tác quản lý thuế hoạt động XD TN*

Tổ chức tuyên truyền trên loa đài của địa phương về trách nhiệm của chủ công trình về việc khai báo các thông tin liên quan đến công trình xây dựng, trách nhiệm đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân.

Căn cứ vào danh sách các hộ, cá nhân được cấp giấy phép xây dựng, các hộ, cá nhân xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, chỉ đạo bộ phận Quản lý đô thị, Tổ trưởng các Tổ dân phố phối hợp cùng Đội thuế tuyên truyền đến chủ công trình trách nhiệm cung cấp thông tin người nhận thầu xây dựng công trình; trách nhiệm đăng ký nộp thuế của chủ thầu, thời gian chậm nhất là năm ngày sau khi khởi công.

Định kỳ hàng tuần, Công chức Quản lý đô thị, Tổ trưởng các TDP rà soát các công trình xây dựng có phép và công trình xây dựng không phép mới phát sinh, cung cấp cho Đội thuế để tổ chức mời quản lý thuế kịp thời.

Tổ trưởng Tổ dân phố phối hợp cùng Đội thuế trong việc gửi các giấy mời, thông báo đến chủ công trình, chủ thầu xây dựng.

Trên cơ sở báo cáo của Đội thuế, những trường hợp đã mời lần 2 nhưng chủ thầu xây dựng không chấp hành nghĩa vụ đăng ký kê khai nộp thuế, chậm nhất 03 ngày kể từ ngày Đội thuế báo cáo, UBND chỉ đạo Tổ kiểm tra xuống hiện trường lập biên bản tạm dừng hoạt động xây dựng, đồng thời xác lập hồ sơ xử lý hành chính đối với chủ thầu xây dựng về hành vi kinh doanh không đăng ký, kê khai nộp thuế.

Công chức Địa chính xây dựng của phường, thông qua việc tự kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan như phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh niên xung kích & Quản lý trật tự đô thị, kiểm tra tình hình xây dựng tại địa phương, đồng thời nhắc nhở chủ công trình khai báo thông tin hoặc chủ thầu xây dựng phải có nghĩa vụ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

+ Công tác quản lý thuế hộ, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới phát sinh trên địa bàn

Tổ chức tuyên truyền trên loa đài của địa phương về trách nhiệm đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý Thuế, kể cả các hộ chưa có giấy chứng nhận ĐKKD.

Hàng tuần các Tổ trưởng Tổ dân phố thông qua danh sách hộ kinh doanh mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*do Đội thuế cung cấp*), tiến hành rà soát, kiểm tra xác định thực tế, cung cấp thông tin để Đội thuế mời hướng dẫn kê khai nộp thuế kịp thời; phối hợp cùng Đội thuế tiến hành xác minh các trường hợp xin phép nhưng không kinh doanh.

Đội thuế rà soát tham mưu UBND công văn đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Những trường hợp có kinh doanh, đã mời lần 2 nhưng không chấp hành, Đội thuế báo cáo UBND phường để chỉ đạo Tổ chống thất thu phối hợp kiểm tra xác định doanh thu, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; thời gian thực hiện chậm nhất 05 ngày kể từ ngày Đội thuế báo cáo danh sách hộ không chấp hành.

Định kỳ hàng tháng Đội thuế tổng hợp các vướng mắc trong quản lý thuế báo cáo về Chi Cục thuế để có hướng xử lý.

+ Công tác quản lý thuế đối với hoạt động vận tải tư nhân

Tổ chức tuyên truyền về trách nhiệm đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý Thuế đối với hộ, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải; cá nhân có phương tiện vận tải đã đăng ký lệ phí trước bạ, cá nhân có phương tiện vận tải được Sở Giao thông vận tải cấp Phù hiệu.

Tổ chống thất thu phối hợp cùng Đội thuế kiểm tra thực tế đối với những cá nhân có phương tiện vận tải đang hoạt động nhưng chưa kê khai, nộp thuế; yêu cầu kê khai để quản lý thuế kịp thời.

Các Tổ dân phố cung cấp thông tin và phối hợp với Đội thuế để xác minh các trường hợp Đội thuế không xác định được địa chỉ kinh doanh đã đăng ký hoặc không liên lạc được với chủ phương tiện đã đăng ký lệ phí trước bạ.

3. Về Kinh Phí

UBND phường sẽ chi hỗ trợ tiền xăng cho thành viên tổ công tác theo nguồn kinh phí địa phương.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp của UBND thành phố Cam Ranh trong năm 2023 về quản lý thuế XDTN; hộ, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phát sinh trên địa bàn phường Cam Phúc Nam.

UBND phường yêu cầu các Tổ trưởng Tổ dân phố, Công chức Địa chính xây dựng, các thành viên Tổ công tác chống thất thu cùng Đội thuế và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo UBND phường để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- UBND TP Cam Ranh(B/C);
- Thành viên Tổ chống thất thu(Thực hiện);
- Đội thuế(Thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Bạc